

อาจารย์นับร้อย ขออำลาแม่โจ้!

หาก 'อานนท์' ยังอยู่ ในตำแหน่งอธิการบดี มือเผาโลงประท้วง "แม่โจ้" เตือดพล่าน ชุมนุม ใหญ่เผาโลงศพ "อานนท์ เทียงตรง" รักษาการ ★ มีต่อหน้า 23

อาจารย์นับร้อย ☆ ต่อจากหน้า 1

อธิการบดี จุดประทัดขับไล่ เปิดการอภิปรายตลอดทั้งวัน "อานวย ยศสุข" เตือดพล่าน ถูกข้อหาเป็นแกนนำก่อม็อบต่อต้าน ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า จึงต้องออกมาดูแล เชิญผู้รับเหมาก่อสร้างมาอภิปราย เปิดแผลหมกเม็ดการก่อสร้าง คณะจารย์ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ร่วม 100 คน ยื่นคำขาด ลงชื่อโน้มน้าวให้ขอลาออกจากมหาวิทยาลัย ถ้าขืนตั้งอธิการบดีคนเดิมให้เป็นอีกสมัยที่ 8 เพราะบริหารงานล้มเหลว

จากเหตุนี้ นายชุนนุมนับได้ นายอานนท์ เทียงตรง รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งบริหารต่อไปอีก 4 ปี หลังจากที่ได้รับการงานมาติดต่อกัน 2 สมัย เป็นเวลา 8 ปีแล้ว จึงสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกิดการชุมนุมขับไล่ขึ้นติดต่อกันมาตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. และต่อมา นายอานนท์ ได้ชี้แจงออกมาว่าการชุมนุมขับไล่ต่อนั้นมี นายอานวย ยศสุข ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เป็นแกนนำอยู่เบื้องหลัง และจะขอโอกาสสร้างความเข้าใจกับนายอานวย ซึ่งเป็นนักศึกษาแม่โจ้รุ่นที่ 20 ด้วยกันนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 28 มี.ค. กลุ่มองค์กรของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย สมาคมอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ สภาข้าราชการ และลูกจ้าง สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เริ่มรวมตัวกันที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โดยบริเวณรอบที่ได้นำป้ายผ้า และป้ายกระดาษเขียนข้อความโจมตีการทำงานของนายอานนท์ เทียงตรง โดยเฉพาะที่กลางสนามได้มีการนำดอกไม้ธูปเทียนมาทำเป็นโลงศพสีขาวเขียนชื่อนายอานนท์ เทียงตรง ระบุวันมรณะที่ 28 มี.ค. 2540 มาตั้งไว้เหมือนกับทำพิธีศพ

จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาอภิปราย โดยได้เชิญผู้รับเหมาก่อสร้างมาเปิดเผยถึงการประมูลหมกเม็ดของนายอานนท์ การอภิปรายเผ็ดร้อนถึงลูกถึงคน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ โดยเฉพาะนายอานวย ยศสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ถึงกับแสดงความเดือดดาลที่นายอานนท์ ได้กล่าวพาดพิงมาถึงนายอานวยว่าเป็นคนก่อม็อบ นายอานวยได้อภิปรายโต้แย้งว่า ตนไม่ใช่ผู้ก่อม็อบ ตนจะไปจุดจมนักวิชาการระดับดอกเตอร์นับร้อยได้อย่างไร การที่ตนได้เข้ามาที่แม่โจ้ก็เพราะตนมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า และกลุ่มคณาจารย์และข้าราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสมาชิก เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนตนก็ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนไปด้วย

ต่อมาเวลา 13.30 น. ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มายืนรุมล้อมโลงศพที่เขียนชื่อนายอานนท์ พร้อมทั้งกล่าวสวดในการบริหารงานที่ล้มเหลว จากนั้นผู้ชุมนุมก็ได้พับกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นดอกไม้จันทน์ และท่อนฟีนนำไปวางไว้บนที่ศพแล้วจุดไฟเผาพร้อมกับจุดประทัดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ส่งเสียงร้องตะโกนด่า นายอานนท์สิ้นจนไฟมอดไหม้เหลือแต่เถาถ่านแล้วมาอภิปรายต่อไป พร้อมกันนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังได้รอคอยผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้ส่งผู้แทนไปร่วมสังเกตการณ์ที่กรุงเทพฯ โดยมีการรายงานความเคลื่อนไหวเข้ามาตลอด

การชุมนุมอภิปรายติดต่อกันมาถึงเวลา 16.30 น. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประมาณ 100 คน ได้พร้อมใจกันลงนามในมติชี้หน่วว่าเพื่อขอลาออกจากราชการ โดยมีข้อความในหนังสือลาออกว่า "เรียนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผ่าน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากกรณีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดสรรให้มีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่นายสราวุธ เพิ่มพูล ได้คะแนน 128 คะแนน นายอานนท์ เทียงตรง ได้ 95 คะแนน แต่สภามหาวิทยาลัยกลับแต่งตั้งนายอานนท์ เทียงตรง เป็นอธิการบดี โดยเป็นผลมาจากการใช้เล่ห์เหลี่ยม วังเต็นของนายอานนท์ เทียงตรง เพื่อที่จะเป็นอธิการบดีในสมัยต่อไป ซึ่งขัดความรู้สึก ความต้องการของคณาจารย์ ข้าราชการ โดยทั่วไป และยังขัดต่อหลักการบริหารงานโดยทั่วไปที่ว่าผู้บริหารไม่ควรอยู่เกิน 2 สมัย โดยความจริงแล้วสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น เป็นแต่เพียงเปลี่ยนชื่อใหม่เท่านั้น การดำเนินงานทุกอย่างก็คงต้องเนื่องไปตามเดิม อนึ่ง วิธีการสรรหาแต่งตั้งอธิการบดีตามที่กล่าวมาข้างต้น ได้ถูกนำมาใช้ในการสรรหาแต่งตั้งผู้บริหารในระดับคณะดี หัวหน้าภาควิชา อีกตามลำดับ ดังนั้นนายอานนท์ เทียงตรง จะมาเป็นอธิการบดีอีกวาระหนึ่งนั้น จึงเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ประกอบกับเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ขณะนายอานนท์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ได้บริหารงานด้วยความล้มเหลว สร้างความแตกแยกระหว่างคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาเลื่อนขั้นตำแหน่ง มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชัน การบริหารราชการ นอกจากนี้นายอานนท์ ยังได้พยายามข่มขู่ข้าราชการ ที่พยายามเรียกร้องความเป็นธรรมตลอดเวลา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้มีประสิทธิภาพ โดยขาดขวัญกำลังใจ ตลอดจนเสรีภาพในหน้าที่การงาน ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมีความประสงค์ขอลาออกจากราชการถ้าหากนายอานนท์ เทียงตรง ยังคงดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในสมัยต่อไป"

กลุ่มอาจารย์ได้นำหนังสือขอลาออกไปยื่นต่อ นายมนตรี ด่านไพบูลย์ รมว.ทบวงมหาวิทยาลัย บ้านป่าแก้ว จ.ลำพูน เมื่อเวลา 18.30 น. และส่งไปยังปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย ด้วย